



CHÙA LINH-SƠN HÒA LAN

Linh Son Tempel Holland

Beetskoogkade 7 – 1631 DP Oudendijk (Noord-Holland).

Tel : (+31)229 769 102, Website : <http://www.linhsonholland.nl>

BẢN TIN SỐ 1 NĂM 2024 CHÙA LINH SƠN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Oudendijk, ngày 12 tháng 1 năm 2024

Kính gửi quý Phật Tử,

Trước hết chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm 2024 đến quý Phật Tử!

Cũng đã hơi lâu, kể từ khi bản tin cuối cùng được xuất bản. Trong bức thư này chúng tôi muốn thông báo cho quý vị biết về những sự kiện đã xảy ra trong sáu tháng vừa qua. Rất nhiều điều đã xảy ra trong những tháng gần đây, nhưng do ngày lễ và vì hoàn cảnh riêng, nên chúng tôi chưa thể thông báo cho quý vị sớm hơn được, mong quý vị hoan hỷ. Quý vị có thể đọc các bản tin vừa qua trên trang nhà sau đây: <https://www.linhsonholland.nl/ban-tin>.

Vụ kiện thưa của Minh Từ chống lại chùa Linh Sơn.

Ngày 24 tháng 7 năm 2023 chúng tôi nhận được phán quyết của tòa án của phiên xét xử ngày 6 tháng 4 năm 2023. Minh Từ muốn ban chấp hành mới của chùa bị cách chức, vì cho rằng ban chấp hành chùa đã có hành vi gian lận. Thẩm phán đã ra phán quyết rằng trường hợp Minh Từ yêu cầu là không đúng. Thẩm phán viết: “Những hành vi quản lý tài chính yếu kém mà Lâm (Minh Từ) đã cáo buộc không được xác định nên thẩm phán [...] không thể dựa vào căn cứ đó để có thể sa thải ban chấp hành chùa được”. Minh Từ do đó bị tòa cho là sai và phải chịu trả án phí. Quý vị có thể đọc đầy đủ quyết định của tòa tại đây: <https://www.linhsonholland.nl/beschikking-24-07-2023.pdf>. Thật tiếc thay Minh Từ không chấp nhận quyết định này của thẩm phán và đã kháng cáo, nhưng ban chấp hành chúng tôi tin tưởng rằng Minh Từ sẽ được chứng minh là sai một lần nữa.

Vụ kiện của Chùa Linh Sơn chống lại Minh Từ.

Cùng lúc đó cũng có một phiên tòa của ban chấp hành chùa chống lại Minh Từ. Chùa buộc ông ta phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do ông ta (Lâm) gây ra. Minh Từ đã lạm dụng tài khoản của chùa để thực hiện mọi thanh toán trái phép, cất giữ tiền tiền mặt của Phật tử cúng dường cho chùa và tiến hành sự cải tạo trái phép ở trong chùa, ông ta đã tháo dỡ phòng của Sư Phụ.

Trong vụ kiện này, chùa cũng đã như nhiều lần trước, được thẩm phán cho là đúng. Minh Từ phải hoàn trả lại hơn € 40.000 euro cộng với chi phí pháp lý và ông ta cũng phải hoàn trả lại nhiều đồ vật của chùa mà ông ta đã lấy đi như là toàn bộ hành chánh của chùa v.v... Tiếc thay ông ta vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo bản án này.

Theo hồ sơ: sự nỗ lực để có thể hòa giải đã được thực hiện ngay sau khi phiên tòa được kết thúc (ngày 31 tháng 8 năm 2023). Việc này đã không thành công, vì Kim Loan Nguyễn (Diệu Phương), người đại diện cho Minh Từ đã không giữ lời hứa trước tòa là cô ta sẽ xóa tất cả các bài viết phỉ báng trên Facebook của cô ta. Đó là lý do tại sao ban chấp hành chùa đã yêu cầu thẩm phán không cần phải đợi sự hoà giải nữa, yêu cầu thẩm phán đưa ra phán quyết. Ban chấp hành chùa đã hài lòng với phán quyết này của thẩm phán. Quý vị có thể đọc bản án đầy đủ tại đây: <https://www.linhsonholland.nl/vonnis-25-10-2023.pdf>.

Khiếu nại lên Hiệp hội luật sư.

Sau phiên tòa ngày 31 tháng 8 năm 2023, Kim Loan (là người đại diện cho Minh Từ) đã đưa đơn tố luật sư của chùa với Đoàn Luật Sư. Ban chấp hành chùa không đứng về phía nào, nhưng chúng tôi tin chắc rằng Kim Loan không có sở căn cứ nào cho việc thưa luật sư của chùa cả và một lần nữa sẽ được chứng minh rằng là Kim Loan Nguyễn không được thẩm phán cho là đúng.



CHÙA LINH-SƠN HÒA LAN

Linh Son Tempel Holland

Beetskoogkade 7 – 1631 DP Oudendijk (Noord-Holland).
Tel : (+31)229 769 102, Website : <http://www.linhsonholland.nl>

Vụ phỉ báng của Kim Loan Nguyễn.

Trong khi đó, Kim Loan vẫn tiếp tục gây thiệt hại cho ngôi chùa bằng cách viết nhiều bài viết phỉ báng và xúc phạm đăng trên Facebook. Ban chấp hành chùa không thể tiếp tục chấp nhận để cô ta tiếp tục đăng các thông tin sai sự thật về Sư Phụ và lan truyền trên mạng xã hội nữa.

Ban chấp hành chùa đã nhiều lần ngăn chặn việc làm này của cô ta, nhưng cô ấy vẫn không ngừng, cho nên chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác hơn ngoài việc nhờ tòa xử lý. Chùa yêu cầu một khoản bồi thường đáng kể và bên cạnh đó phải có một sự cải chính từ cô ta.

Ban chấp hành muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là mục đích của ban chấp hành chúng tôi để gây quỹ cho chùa hay cho một cá nhân nào cả, mặc dầu vấn đề này nó có liên quan mật thiết đến việc bồi thường.

Điều quan trọng hơn là ban chấp hành chúng tôi rất mong muốn Kim Loan dừng ngay sự bôi nhọ danh dự của người khác. Chúng tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ dừng lại nếu cô ta bị hậu quả nghiêm trọng, đó là điều mà ban chấp hành chúng tôi hy vọng để cô ấy có thể dừng ngay việc làm ấy của cô ta.

Triển vọng cho năm 2024

Chúng tôi hy vọng năm 2024 sẽ mang lại ánh sáng cho đến cuối đường hầm. Rất mong Minh Từ và Kim Loan nhận ra được sự sai lầm của họ và họ sẽ ăn năn. Chúng tôi hy vọng rằng ngôi chùa sau đó sẽ tìm được vùng nước êm đềm hơn và cộng đồng sẽ đoàn kết nối lại với nhau.

Sắp tới đây quý vị có thể tìm thấy lịch trình tổ chức của các buổi lễ ở chùa trong năm trên trang web của chùa:

<https://www.linhsonholland.nl/lich-trinh/>

Chúng tôi hy vọng được gặp lại tất cả quý vị tại chùa Linh Sơn Oudendijk và mong sự hiện diện quý vị.

Quý vị có thể viếng thăm 2 trang Facebook của chùa sau đây:

<https://www.facebook.com/ChuaLinhSonHollandMoi>

<https://www.facebook.com/ChuaLinhSonHoaLanPhanPhapLy>

Quý vị có thể vào trang nhà www.linhsonholland.nl để xem các thông tin.

Nếu quý vị đã nhận được bản tin này qua đường bưu điện, chúng tôi rất mong nhận được địa chỉ email của quý vị để tương lai chúng tôi có thể gửi trực tiếp các bản tin tiếp theo qua email. Xin vui lòng gửi email đến info@linhsonholland.nl.

Trân Trọng,



Minh Tâm (Frank Visser)

Đại diện ban chấp hành chùa Linh Sơn.